

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
เทศบาลตำบลผักตบ ตำบลผักตบ อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลผักตบ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาล โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖) กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลในด้านต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการจัดหารายได้ต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีซึ่งถือเป็นรายได้ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาใช้บริการและพัฒนากิจการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลผักตบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเทศบาลตำบลผักตบ ในแต่ละปีได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลและเทศบาลตำบลผักตบจัดเก็บเอง เพื่อนำงบประมาณรายได้มาพัฒนาในเขตพื้นที่ชุมชนตามแผนพัฒนาตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายได้ที่จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่าง ๆ ซึ่งทั้งระยะเวลาในการจัดเก็บระหว่าง เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน ของทุกปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี การบริการประชาชนนอกสถานที่จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน อีกทั้งลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดระยะเวลาการเดินทางมาชำระภาษี อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานจึงจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
๓. เพื่อให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีมีความตระหนักถึงการชำระภาษีให้ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด
๔. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีอากรและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย

ผู้เข้าข่ายการเสียภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, จัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๘ ได้ ๑๐๐ %